



ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์แผนไทย

ชั้น ๔ อาคาร ๓ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ๑๑๐๐



๐-๒๕๙๐-๒๖๐๐



Facebook fanpage

สถาบันการแพทย์แผนไทย

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สรุปผลการดำเนินงาน OTOP นวดไทยสู่นาครคการบริการท่องเที่ยววิถีไทย

พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมนวดไทย 372 ชั่วโมง

วันที่ 18 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมเบญจกุล อาคารพิพิธภัณฑการสาธารณสุขและการแพทย์ไทย

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและ



การแพทย์ทางเลือก ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงาน OTOP นวดไทยสู่นาครคการบริการท่องเที่ยววิถีไทย พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมนวดไทย 372 ชั่วโมง โดยมีนายแพทย์ชัชวาลย์ วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเบญจกุล อาคารพิพิธภัณฑการสาธารณสุขและการแพทย์ไทย

การประชุมดังกล่าวมาจากนโยบายที่ต้องการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลาง บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) และการแพทย์แผนไทยถือว่าเป็นสาขาหนึ่งที่รัฐบาลได้จัดให้มีบริการอยู่ใน

ระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ ทั้งทางด้านการรักษา ป้องกัน ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพและเสริมความงาม อย่างทั่วถึง “การนวดไทย” เป็นภูมิปัญญาหนึ่งของการแพทย์แผนไทยที่ใช้ในการดูแลสุขภาพมาตั้งแต่อดีตและสืบทอดมาถึง ปัจจุบัน โดยการนวดไทยได้ผ่านการบูรณาการจนมีเอกลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติประกอบกับในปี พ.ศ. 2562 “การนวดไทย” ได้ถูกเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก

ดังนั้น “การนวดไทย” จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธี สถาบันการแพทย์แผนไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการนวดไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ” ขึ้น โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. อบรมนวดไทย 372 ชั่วโมง สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชน ผู้สนใจ จำนวน 350 คน ทั่วประเทศ
2. ดำเนินการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านการนวดไทย อัตลักษณ์ไทย 4 ภาค

และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน OTOP นวดไทย สู่นาครคการบริการท่องเที่ยววิถีไทย ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์การนวดไทยให้เป็นที่รู้จัก นำไปสู่การขยายผลตามนโยบาย การส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนและระดับประเทศต่อไป

การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ผ่านการอบรมนวดไทย 372 ชั่วโมง จากศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 11 ศูนย์ ทั่วประเทศ/แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์/นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 400 คน โดยการประชุมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2562

จัดประชุมโดย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก



